
Skipulags- og umhverfisnefnd 

Fjallabyggð 

 

Efni: Frágangur efnislosunarsvæðis í Kleifarhorni, Ólafsfirði. 

 

Við gerð Héðinsfjarðargangna var því efni sem kom úr göngunum m.a. safnað við fjallsræturnar í 

Kleifarhorni. Síðan þá hefur það efni verið nýtt víða í sveitarfélaginu. Nú er svo komið að lítið sem 

ekkert efni er eftir á svæðinu og komið að því að ganga frá svæðinu.  (sjá myndir neðar ) 

Ég legg því til að farið verði í að semja við verktaka um að ganga frá svæðinu svo sómi verði af. 

 

Ólafsfirði, 7. Júlí 2019 

Helgi Jóhannsson 

nefndarmaður í Skipulags- og umhverfisnefnd. 

 



 



 


